

TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

CAO VĂN THÔNG

39 - 45

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ năm 2006 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng có nhiều đổi mới và ngày càng đi vào nền nếp, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Tuy nhiên, công tác giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp là nhiệm vụ mới, được thực hiện từ nhiệm kỳ X đến nay, kết quả đạt được với mức độ nhất định, cần được đánh giá một cách chuẩn xác để trong thời gian tới việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của các ủy ban kiểm tra các cấp có chất lượng và hiệu quả hơn.

1. Những kết quả quan trọng bước đầu

Từ năm 2006 đến hết tháng 6-2014, cùng với việc tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp mình chỉ đạo ban hành kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định, quy chế, chiến lược, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và của cấp mình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực tham mưu giúp ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị xây dựng ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng làm căn cứ, cơ sở, điều kiện cho việc thực hiện công tác này có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Đã tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hệ thống văn bản tương đối đầy đủ, đồng bộ, tạo căn cứ, cơ sở, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ giám sát¹. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban kiểm tra cùng cấp căn cứ nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế và hướng dẫn của Trung ương để ban hành

các hướng dẫn, quy định, thông báo, quy trình về công tác giám sát theo trách nhiệm, thẩm quyền. Hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy và nhiều huyện ủy đã ban hành quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng có liên quan. Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ đội biên phòng và một số đảng ủy quân khu phối hợp với cấp ủy địa phương ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp mình với ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Mặt khác, hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực hiện kết quả chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, theo nhiệm kỳ. Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo kiện toàn Ủy ban và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tổ chức ủy ban kiểm tra, bộ máy tổ chức cơ quan ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra và thực hiện chế độ,

chính sách đối với cán bộ kiểm tra các cấp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cùng với việc nâng cao chất lượng tham mưu, giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát của cấp ủy và của toàn đảng bộ, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cả giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề. Về thực hiện giám sát thường xuyên, đầu mỗi nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động phân công các thành viên ủy ban kiểm tra phụ trách các lĩnh vực, địa bàn; các vụ (ở Trung ương), phòng (ở cấp tỉnh, thành ủy) theo dõi lĩnh vực, địa bàn; phân công cán bộ, kiểm tra viên theo dõi, dự hội nghị của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc cấp mình; thường xuyên nắm tình hình công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thông qua việc nghiên cứu các báo cáo, tài liệu, tham dự các cuộc họp của cấp ủy, tổ chức đảng, giao ban định kỳ, đột xuất của các tổ chức đảng cấp dưới; qua nắm tình hình, phản ánh của các ngành nội chính, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, dư luận xã hội làm cơ sở để thực hiện giám sát thường xuyên cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Căn cứ chương trình giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, cấp ủy cùng cấp, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị, hằng năm, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ đạo cán bộ kiểm tra tập trung giám sát với nội dung phù hợp. Kịp thời báo cáo đề Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban kiểm tra cấp mình tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy

cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giám sát ngày càng tốt hơn.

Về thực hiện giám sát theo chuyên đề, hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã căn cứ chương trình kiểm tra giám sát của Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên và cấp ủy cấp mình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch giám sát theo chuyên đề sát hợp và tiến hành đúng kế hoạch đề ra². Nội dung giám sát: tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu, khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ...; việc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình, kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban kiểm tra cấp trên...; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; về trách nhiệm của đảng viên diện cấp ủy cùng cấp quản lý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ được giao; về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Qua giám sát, đã giúp tổ chức đảng, đảng viên kịp thời phát huy ưu điểm, phát hiện những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thiện các quy định, văn bản của Đảng, Nhà nước chưa phù hợp với thực tế; đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận

thức, trách nhiệm của cấp có thẩm quyền giám sát và đối tượng được giám sát.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh các ưu điểm đạt được trong thực hiện nhiệm vụ giám sát trên, ủy ban kiểm tra các cấp cũng còn có những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục. *Thứ nhất*, một số nơi, ủy ban kiểm tra chưa làm tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám sát. Một số ủy ban kiểm tra cấp huyện, cấp cơ sở chậm xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát. Một số ủy ban kiểm tra cơ sở chưa phân công thành viên ủy ban theo dõi lĩnh vực, địa bàn để thực hiện giám sát thường xuyên. *Thứ hai*, chất lượng thực hiện giám sát thường xuyên còn hạn chế; việc nắm tình hình địa bàn của một số cán bộ kiểm tra có lúc, có việc thiếu sâu sát, chậm phát hiện, ít đề xuất được việc xem xét, giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc phát sinh mới của địa phương, đơn vị. *Thứ ba*, việc tổ chức thực hiện công tác giám sát của một số ủy ban kiểm tra còn hạn chế, chưa nắm kỹ các quy định, hướng dẫn, quy trình, phương pháp giám sát nên còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Việc giám sát chuyên đề còn lúng túng cả trong nhận thức, cách làm, có nơi còn thực hiện nặng nề như kiểm tra chấp hành (thậm chí còn thực hiện thẩm tra, xác minh, kéo dài thời gian thực hiện); nội dung giám sát dàn trải; mốc thời điểm giám sát quá xa, thời gian giám sát kéo dài; có nơi, việc xác định đối tượng giám sát chưa đúng, giám sát cả các tổ chức nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. *Thứ tư*, nhiều ủy ban kiểm tra các cấp chưa giám sát được cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được

giao. Chưa giám sát được nhiều về công tác cán bộ, trong một số lĩnh vực phức tạp, cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang... *Thứ năm*, một số ủy ban kiểm tra cấp huyện và ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện giám sát thường xuyên còn hạn chế, chưa thực hiện giám sát theo chuyên đề. Một số ủy ban kiểm tra khi xây dựng chương trình giám sát, do phối hợp chưa chặt chẽ, nên nội dung, đối tượng, thời gian giám sát có sự trùng lặp với các cấp, các ngành khác. *Thứ sáu*, việc đôn đốc, theo dõi các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát chấp hành thông báo kết quả giám sát chưa được quan tâm. Việc tuyên truyền, phổ biến các quy chế, quy định, hướng dẫn, kết quả công tác giám sát của nhiều ủy ban kiểm tra, nhất là từ cấp huyện và tương đương trở xuống chưa thường xuyên, kịp thời, thậm chí có một số nơi chưa thực hiện. Việc giám sát phát hiện tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm qua thực hiện giám sát còn ít.

Sở dĩ còn tình trạng trên là do: Trước hết, công tác giám sát trong Đảng là nhiệm vụ mới, được bổ sung trong Điều lệ Đảng từ nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa X đến nay, các quy định về giám sát đang từng bước được hoàn thiện; quá trình thực hiện nhiệm vụ này của ủy ban kiểm tra các cấp chưa nhiều, đều khắp, chưa rút ra được nhiều kinh nghiệm. Mặt khác, nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác giám sát trong Đảng chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc; chưa quan tâm chỉ đạo triển khai nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện công tác giám sát. Một số thành viên ủy ban, cán bộ chuyên phụ trách, theo dõi lĩnh vực, địa bàn, qua giám sát thường xuyên chưa báo cáo, phản ánh tình hình với ủy ban kiểm tra, thường trực ủy ban kiểm tra về ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên được giám sát. Bên

chính đó, không ít cấp ủy chưa chủ động trong chỉ đạo các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát của đảng bộ và chỉ đạo ủy ban kiểm tra thực hiện giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số cấp ủy các cấp chưa chú ý kiện toàn ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, một số ủy ban kiểm tra chưa chủ động, kịp thời phối hợp với các ban của cấp ủy tham mưu, giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát. Một số ủy ban kiểm tra cấp trên chưa chủ động, tích cực hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và chỉ đạo, hướng dẫn, ủy ban kiểm tra cấp dưới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giám sát. Một số ủy ban kiểm tra, nhất là cấp huyện và tương đương trở xuống, chưa nắm vững các quy định, hướng dẫn về công tác giám sát, nên còn lúng túng trong phương pháp, trình tự, thủ tục giám sát; có biểu hiện né tránh việc giám sát các vấn đề liên quan đến những đảng viên có chức, có quyền, cán bộ chủ chốt ở các cấp. Việc phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các ban ngành, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát ở một số nơi chưa thường xuyên, toàn diện, kết quả còn hạn chế. Trình độ, năng lực một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, ủy ban kiểm tra cấp huyện số lượng cán bộ ít, một số trình độ còn hạn chế; cấp cơ sở, cán bộ kiểm tra kiêm nhiệm, trình độ, năng lực chưa bảo đảm, nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ giám sát. Hệ thống tổ chức ủy ban kiểm tra, nhất là cấp cơ sở, chưa được củng cố, kiện toàn tăng cường cán bộ về số lượng, chất lượng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát. Một số quy định, hướng dẫn

về công tác giám sát trong quá trình thực hiện còn một số vấn đề chưa sát với tình hình thực tế. Chậm ban hành một số quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước nên thiếu căn cứ, cơ sở thực hiện việc giám sát.

3. Những giải pháp chủ yếu

Tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên diễn ra đa dạng, phức tạp, tinh vi và có chiều hướng gia tăng ở tất cả ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Bên cạnh vi phạm mang tính cá nhân, xuất hiện vi phạm theo nhóm, mang tính tập thể, tổ chức cũng gia tăng với tính chất, mức độ nghiêm trọng, phức tạp, thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tượng. Đặc biệt, năm 2015 là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sẽ xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Nhất là tình hình đơn thư tố cáo, khiếu nại, kể cả tố cáo giấu tên, mạo tên gia tăng, khiếu kiện đông người vượt cấp, kể cả lên trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương. Các thế lực phản động, thù địch phần tử xấu sẽ lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, phức tạp nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đối với một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, thoái hoá, biến chất, chạy theo chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”...

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập và khuyết điểm nói trên, đưa công tác giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, cần thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên. Cấp ủy các cấp chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói chung, công tác giám sát trong Đảng nói riêng, nhất là NQTƯ 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, các quy định, quyết định, quy chế của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác giám sát, trong đó có giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp để các cấp ủy tổ chức đảng nắm vững thực hiện tốt khi là chủ thể giám sát và chấp hành nghiêm chỉnh khi là đối tượng giám sát.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát. Các cấp ủy tăng cường chỉ đạo ủy ban kiểm tra nâng cao chất lượng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát của cấp ủy và của toàn đảng bộ. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thực hiện nhiệm vụ giám sát. Chỉ đạo, tạo điều kiện để ủy ban kiểm tra thực hiện tốt công tác giám sát; chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Học viện Chính trị khu vực, trường chính trị các tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên, lãnh đạo các ban của cấp ủy và nhất là cán bộ kiểm tra các cấp để nâng cao nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan ở cấp mình trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy các cấp thực hiện việc mời thành viên ủy ban kiểm tra cùng cấp dự hội nghị cấp ủy; cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghiêm chế độ gửi báo cáo, mời cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên dự họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết của cấp mình để thực hiện việc giám sát.

Ủy ban kiểm tra, mặt, chủ động đổi mới việc hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát ủy ban kiểm tra cấp dưới về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; mặt khác, tăng cường tổ chức thực hiện và đôn đốc các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác

giám sát đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Ủy ban kiểm tra các cấp coi trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp, tổ chức kinh tế của Nhà nước theo đúng quy định của Bộ Chính trị và cấp ủy cấp trên và của cấp ủy cấp mình về giám sát đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp quản lý, bảo đảm giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc trao và thực thi quyền lực chính trị, quyền lực hành chính, quyền lực kinh tế của các cán bộ đó; không để lợi dụng, lạm dụng quyền lực được trao để làm trái trực lợi cho nhóm người,

bản thân hoặc người thân trong gia đình hoặc đề người thân trong gia đình lợi dụng quyền lực của cán bộ để trục lợi, góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, tình trạng thiếu trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, tiêu cực. Tập trung giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên phụ trách các lĩnh vực liên quan đến công tác cán bộ, phân bổ nguồn lực, tài chính - ngân hàng, quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên, khoáng sản; những vụ việc nổi cộm, bức xúc, có nhiều dư luận. Khi giám sát tổ chức đảng phải gắn với giám sát cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu để việc giám sát có chất lượng, hiệu quả.

Những nơi, cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới còn lúng túng trong triển khai thực hiện giám sát, ủy ban kiểm tra cấp trên phải kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ để thực hiện đạt kết quả, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa giám sát của ủy ban kiểm tra với giám sát của các tổ chức đảng và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Qua giám sát, kịp thời phát huy ưu điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng; uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên từ khi mới phát sinh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Nếu phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời chủ động tiếp nhận những dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên do cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức có liên quan chuyển cho ủy ban kiểm tra để xem xét, kết luận, xử lý kịp thời nghiêm minh theo thẩm quyền.

Ba là, phát huy tinh chủ động trong thực hiện nhiệm vụ giám sát; chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và tăng cường tuyên truyền về công tác giám sát. Ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, lựa chọn đối tượng, nội dung giám sát phù hợp, hướng vào những vấn đề bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực nhạy cảm để phát hiện vi phạm. Tăng cường giám sát việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên. Trong năm 2015, tập trung thực hiện tốt công tác giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, phục vụ thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phân công, đôn đốc các thành viên ủy ban, cán bộ kiểm tra tăng cường bám sát cơ sở, kết hợp với nghiên cứu các báo cáo, tài liệu, thu thập thông tin, tài liệu từ các kênh khác để nắm chắc tình hình kịp thời động viên, uốn nắn, nhắc nhở, chấn chỉnh đối tượng giám sát khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, phát hiện những vấn đề mới để báo cáo ủy ban kiểm tra có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát sát hợp, có kết quả, phát hiện dấu hiệu vi phạm để báo cáo ủy ban kiểm tra xem xét, quyết định kiểm tra, nếu thấy cần thiết.

Ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề, chủ đề để hoàn thiện các quy định về công tác giám sát của cấp mình; chú trọng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm với ủy ban kiểm tra các địa phương khác để học tập, vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy cấp mình thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định;

chi đạo các tổ chức đảng thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý tiến hành sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm để có chủ trương, biện pháp chi đạo thực hiện có hiệu quả trong từng thời gian. Tăng cường lãnh đạo, chi đạo, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền về công tác giám sát của Đảng trên các tạp chí, báo, đài Trung ương và địa phương về các tổ chức đảng, đảng viên nắm vững, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và đề cử chức khác trong hệ thống chính trị, quần chúng hiểu, tham gia giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Mặt khác, kịp thời thông tin công khai các vụ việc kiểm tra, giám sát đã xem xét, đánh giá, kết luận, xử lý đề cán bộ, đảng viên và nhân dân biết.

Bốn là, quan tâm củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra. Cấp ủy các cấp quan tâm chi đạo bổ sung thành viên ủy ban kiểm tra và kiện toàn cơ quan ủy ban kiểm tra, tăng cường cán bộ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là các đồng chí mới bổ sung thành viên ủy ban, mới được điều động về ủy ban kiểm tra công tác để nắm vững nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát. Hoàn thiện quy định về chế độ trách nhiệm của cán bộ kiểm tra theo dõi lĩnh vực, địa bàn và tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát. Trong đó quy định rõ trách nhiệm cán bộ kiểm tra theo dõi lĩnh vực, địa bàn trong việc không phát hiện được, chậm phát hiện được các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên hoặc có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ việc giám sát. Cấp ủy các

cấp tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc để ủy ban kiểm tra và cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát. Từng bước đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin gắn với cải cách phương pháp, lề lối làm việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát, phục vụ tích cực, kịp thời cho công tác lãnh đạo, chi đạo của các cấp ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

1. Trung ương ban hành 32 văn bản; cấp ủy các cấp đã ban hành: 27 nghị quyết; 13 chỉ thị; 626 quyết định; 60 quy định; 117 quy chế; 12 hướng dẫn; 2 quy trình và 16 kết luận. Ủy ban kiểm tra các cấp đã ban hành 350 văn bản liên quan đến thực hiện nhiệm vụ giám sát, cụ thể là: 228 quyết định; 50 quy định; 70 hướng dẫn giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên

2. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành giám sát đối với 82 tổ chức đảng, trong đó, cấp ủy, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy 25; ban cán sự đảng, đảng đoàn cấp tỉnh và tương đương 27; giám sát đối với đảng viên là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý 37, trong đó có 12 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát được 102.293 tổ chức đảng, gồm: cấp tỉnh và tương đương 3.492; cấp huyện và tương đương 31.030; cấp cơ sở 67.771. Giám sát được 248.255 đảng viên, gồm: cấp tỉnh và tương đương 7.080, cấp huyện và tương đương 70.855; cấp cơ sở 170.320 đảng viên. Cấp ủy viên các cấp được giám sát là 74.268 (tỉnh ủy viên và tương đương 788; huyện ủy viên và tương đương 6.441; đảng ủy viên 27.106; chi ủy viên 39.933).